

ปีที่ 17 ฉบับที่ 747 : วันจันทร์ที่ 27 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 (หน้า B6)



นับเป็นปีที่ 2 ที่ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด ร่วมกับศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่อเนื่อง

ทำเรือประจวบอาสา...แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 2

ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม “มอบรัก” ให้น้องบนดอยสูง ปี 2 อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือโทวิระพันธ์ สุขก้อน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และผู้อำนวยการศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาทูและปลาแห้งให้กับโครงการส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ

นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด บริษัทในกลุ่มขนส่งเครือสหวิริยา กล่าวว่าการดำเนินงานเริ่มต้นมาจากทัพเรือภาคที่ 1 เชิญทางบริษัทเข้าร่วมโครงการบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมบริจาคและเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแม่ระมิตหลวง, โรงเรียนขุนอมแฮดนอก, โรงเรียนขุนอมแฮดใน, โรงเรียนโป๊กงไหล้ง และโรงเรียนบ้านถวน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้โรงเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งต้องการที่จะแบ่งปัน และตอบแทนสิ่งดีๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์คืนสู่สังคม อีกแนวทางหนึ่งเราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและจริงใจของพนักงานทุกคน ที่อาสาร่วมมือเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมในการจัดชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น

สำหรับในปีนี้ “ทำเรือประจวบอาสา” ได้ร่วมแรงร่วมใจเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านแม่ระมิต ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่บนยอดดอยสูง การเดินทางยากลำบาก และใช้ระยะเวลานานกว่าจะถึงที่หมาย



ซึ่งหนทางที่ยากลำบากนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญของการไปร่วมมอบของต่างๆ ให้กับน้องๆ บนยอดดอยแห่งนี้

